

"เกิร์ลลี่"ปล่อยของ "มิวสิกฯ"หรือโผล่เน็ต

นำเสนอเมื่อ : 16 ส.ค. 2552



โดนอีกแล้ว....มิวสิกวิดีโอเพลง "ชอบเป็นของเธอ" ของ 4 สาววง "เกิร์ลลี่ เบอร์รี่" "ก๊ิบซี่"วนิดา เตมธนาภรณ์ "กีฟท์ซ่า"ปิยา พงศกุลภา "แนนนี่"ภัทรนันท์ ตีร์ศมี และ "เบลล์" มณัญญา ลิมเสถียร

"เกิร์ลลี่ เบอร์รี่"

กับเสียงวิจารณ์เป็นของคุณกันมาตั้งแต่อัลบั้มแรกๆเสื้อผ้าคือจุดเด่นที่ถูกวิจารณ์ว่าออกจะวาบหวิวเกินวัยไปนิด....

ทำให้ทุกผลงานของ "เกิร์ลลี่ เบอร์รี่" ที่ออกมาเลยถูกจับตา

เมื่อศิลปิน 4 สาวเริ่มโตขึ้น จุดขายของค่าย กามิกาเซ่ ในเครือบริษัท อาร์เอส จำกัด(มหาชน) ก็เริ่มปรับตามวัยของศิลปินความเซ็กซี่ทั้งเสื้อผ้า และตัวศิลปินจึงถูกหยิบมาเป็นจุดขายมากขึ้น และถูกวิจารณ์บ่อยครั้งความเป็น "เกิร์ลลี่ เบอร์รี่" จึงไม่ค่อยเขาตาผู้ใหญ่ แต่ถูกใจวัยรุ่น

เพลง "ชอบเป็นของเธอ" ของ "เกิร์ลลี่ เบอร์รี่" ที่ทำออกมาเป็นมิวสิกวิดีโอ(เอ็มวี)ล่าสุด ถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงความเซ็กซี่จนเกินพอดี ทั้งภาพ และการนำเสนอที่ค่อนข้างตั้งใจจะโฟกัสไปที่ทรวดทรงของ 4 สาว มากกว่าขายเพลง

จะเป็นความตั้งใจของต้นสังกัดหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ มิวสิกฯ "ชอบเป็นของเธอ" มีการทำเป็น 2 เวอร์ชัน คือเวอร์ชันที่จะออกอากาศทางฟรีทีวี ซึ่งต้องเขมงวดในเรื่องของเนื้อหาและภาพ



อีกเวอร์ชันมีให้ดูในอินเทอร์เน็ตซึ่งปล่อยของได้เต็มที่ไม่ต้องไปสู้รบปรบมือกับการเซ็นเซอร์ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนก็ถูกวิจารณ์อยู่ดี... ทั้ง 3 สาว "ก๊ิบซี่" "แนนนี่" และ "เบลล์" ได้เผยถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์นี้

"จริงๆ แล้วเราก่อนข้างชิน เพราะเอ็มวีแต่ละตัวจะมีกระแสวิจารณ์อยู่แล้ว ทั้งดีและไม่ดี บางตัวที่ไม่เซ็กซี่ ก็จะถูกถามว่าทำไมถึงไม่เซ็กซี่เลย อย่างเอ็มวีตัวนี้ เรายอมรับว่าเซ็กซี่ มีบางภาพที่ดูเซ็กซี่ ก็ถูกกระแสวิจารณ์ว่าทำไมถึงเซ็กซี่ เราก็ไม่รู้ว่าจะแคไหนคนถึงจะไม่ว่า" ก๊ิบซี่กล่าว

ด้าน "แนนนี่" ช่วยเสริมเพื่อนว่า "ยังมีภาพบางอย่างที่เช็กชื่อกว่าแต่ไม่ได้ออกสู่สายตาประชาชนเราช่วยๆ กันคัด ดูกันหลายรอบมาก อันไหนไม่ควรเราก็ตัดออกไป"

ในส่วนของเอ็มวีที่ออกอากาศทางฟรีทีวีนั้น "แนนนี่" เผยว่ามีการส่งเซ็นเซอร์แล้ว "เท่าที่ทราบคือผ่าน และอย่างที่บอกไปมีหลายเวอร์ชันมาก ที่ออนแอร์ทางทีวีจะเป็นเวอร์ชันหนึ่ง แต่ที่เห็นกันน่าจะเป็นเวอร์ชันทางอินเทอร์เน็ตมากกว่า ซึ่งปล่อยออกไปตอนลือตแรก"



ทั้ง 3 สาว ช่วยกันชี้แจงว่า "เวอร์ชันทางอินเทอร์เน็ตบางคนอาจจะมองว่าภาพดูแรงไปหน่อย แต่กับบางคนมองว่าดูแล้วเฉยๆ ซึ่งเราเองก็ไม่แน่ใจว่าภาพจะแรงไปสำหรับใคร และไม่แรงสำหรับใคร เพราะมีทั้งแรงบ้าง ไม่แรงบ้าง จากที่มีกระแสเราก็จะรับฟัง ถ้ามองว่าภาพแรงไป ต่อไปเราจะปรับให้มีเวอร์ชันที่มีภาพที่เหมาะสมกว่านี้"

ในขั้นตอนของการเลือกภาพเอ็มวีนั้น "ก๊ิบซี่" เผยถึงการมีส่วนร่วมว่า "จริงๆ ทีมงานเขาทำมา ถ้าเยอะไปเราบอกเขาได้ เรายอมรับว่าในเวอร์ชันที่ออนแอร์ทางอินเทอร์เน็ตดูเช็กชื่อกว่า ซึ่งภาพเหล่านั้นพวกเรารับได้"

ส่วนเหตุที่ต้องทำเอ็มวี 2 เวอร์ชันเป็นทีวีกับอินเทอร์เน็ตนั้น 3 สาวแจงว่า "เป็นเรื่องของการเซ็นเซอร์"

เวอร์ชันอินเทอร์เน็ตตั้งใจให้ดูเช็กชื่อกว่าเพื่อสร้างกระแสหรือปลุ่ล่านั้น 3 สาวยืนยันว่า "ก็ไม่ได้สร้างกระแส เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะทำอะไรก็มีกระแสอยู่แล้ว เราก็ไม่รู้อาจจะทำยังไงดีทุกคนถึงจะแฮปปี้กัน"

กับเจตนาเลี้ยงเซ็นเซอร์ทางทีวีแล้วไปปล่อยทางอินเทอร์เน็ต "ก๊ิบซี่" ยังยืนยันว่า "จริงๆ ภาพก็ไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไป ตัวเรามองว่าเช็กชื่อกว่าหน่อย แต่ในเวอร์ชันทีวีดูไม่ค่อยเช็กชื่อกว่ากับภาพในเอ็มวีทางอินเทอร์เน็ต ถ้าทุกคนมองว่าเป็นเรื่องร้ายมาก เดี่ยวเราก็คงจะดูกันอีกทีละ"

"ซึ่งจริงๆ ภาพลักษณะของเกิร์ลส์เบอรัลล์ชัดเจนนะ เป็นเกิร์ลกรู๊ปที่เด่น เช็กชื่อกว่า หรือดูน่ารักสดใสแล้วแต่ใครจะมอง แต่เรื่องไหนที่มองกันวามากไปน้อยไปยึดหยุ่นได้ เราขอรอดูไปก่อน"

ต่อกระแสวิจารณ์ที่ไปทางด้านลบ 3 สาวเผยว่า "รู้สึกเข้าใจ เป็นเรื่องปกติที่คุณเราคิดไม่เหมือนกัน แต่ทั้งนี้เราก็ทำงานของเราเต็มที่ โดยที่เราไม่ได้ฝืนกระแสสังคม เรารับฟัง เพราะเราอยู่ด้วยกระแสเหล่านี้อยู่แล้ว ถ้าทุกคนแอนตี้หมด เราก็จะฝืนทำต่อไปไม่ได้"

"พวกเรายอมรับว่ากระแสเช็กชื่อกว่าได้รับความสนใจมากกว่าเรื่องไหนๆ มาตลอด ถ้างลองเปิดใจกลับไปฟังเพลง ชอบเป็นของเธอ ลองดูว่าเรามีพัฒนาการหรือเปล่า ซึ่งพวกเราพอใจกับพัฒนาการที่เกิดขึ้น รองได้ดีขึ้น"

การร้องดีขึ้นแต่ด้านอื่นคงต้องให้แฟนเพลงช่วยตัดสิน



อยากชมMV เค้ว่า เพลงนี้ไปเกินงาม ทำหน้าไ้บ้างครับ
ลองคลิกชมเลย.....>>>> [MV เพลง ซอบเป็นของเธอ / เกิร์ลลี่ เบอร์รี่](#)

<http://www.tjorchid.com>